



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ในตำแหน่งประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง อำเภอภูซุ้ม จังหวัดยโสธร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ๒ อัตรา โดยระยะเวลารับสมัครสอบคัดเลือกฯ ไว้ ในระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ในวันและเวลาราชการ ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ แล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง ได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความข้อ ๙๙ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

ลำดับ ที่	เลข ประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - สกุล/ตำแหน่ง	ผลคะแนนที่สอบได้			หมายเหตุ
			ภาคความรู้ ความสามารถ ทั่วไป (ภาค ก.) (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความรู้ ความสามารถ เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (๑๐๐ คะแนน)	ภาคความ เหมาะสมกับ ตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑๐๐ คะแนน)	
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับ ปฏิบัติการ						
๑	๑๐๑	นางทิวพร ธนาคุณ เจ้าพนักงานธุรการ สังกัด อบต.ค้ำน้ำสร้าง	๖๖	๖๕	๙๐.๖๗	ลำดับที่ ๑
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ระดับ ปฏิบัติการ						
๑	๒๐๑	นางสาวศิริินภา ศรีชนะ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัด อบต.ค้ำน้ำสร้าง	๖๒	๖๔	๙๐.๘๓	ลำดับที่ ๑

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง จะขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งดังกล่าวนี้ จำนวน ๒ เท่าของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยต้องเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และจะบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ก็ต่อเมื่อผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดยโสธร (ก.อบต.จังหวัดยโสธร) และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก

อนึ่ง การสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง ในครั้งนี้ ผู้สมัครเป็นผู้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกฯ หากภายหลังปรากฏว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรายใดเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง จะไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สมัครสอบคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายบรรณัดล ศรีชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้ำน้ำสร้าง